

Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em

Ngày 17-9, đến thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên trung tâm trong công tác chăm sóc, nuôi dạy hơn 90 em là nạn nhân chất độc da cam; biểu dương trung tâm có nhiều cách thức vận động tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; sự phối hợp kịp thời với các sở, ngành, địa phương trong giải quyết khó khăn, vướng mắc để làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ em bất hạnh. Đồng thời cho biết, những năm qua, thành phố có nhiều thành tựu vượt trội, nhất là công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, trong đó có nạn nhân chất độc da cam.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị lãnh đạo trung tâm ghi nhận



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh tặng quà Trung thu cho các em tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố. Ảnh: L.P

những ý kiến, kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị lãnh đạo thành phố tìm hướng giải quyết, nhằm làm tốt hơn

nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dạy nạn nhân chất độc da cam.

LAM PHƯƠNG

Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng, chống thiên tai năm 2024

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Thành ủy vừa ban hành Công văn số 5095-CV/TU về chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2024. Công văn nêu rõ, trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường; thiên tai, bão, lũ diễn ra ngày càng tăng và nguy hiểm, gần đây là cơn bão số 3 gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nước ta, để chủ động triển khai từ sớm công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố năm 2024 và thời gian đến, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố và các cơ quan, địa phương, đơn vị chức năng liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá và điều chỉnh các phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai năm 2024 trên địa bàn thành phố, bảo đảm việc huy động các lực lượng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương tiện, trang thiết bị để ứng cứu, ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra với phương châm "4 tại chỗ". Đẩy mạnh

công tác tuyên truyền với các hình thức phù hợp như: truyền hình, truyền thanh, mạng xã hội, tin nhắn, loa truyền thanh, phương tiện thông tin di động... đến người dân, cơ quan, doanh nghiệp để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, bảo vệ nhà cửa, tài sản, tính mạng. Tiếp tục rà soát, lập danh sách các hộ dân trong diện phải sơ tán ứng với từng kịch bản thiên tai, nhất là tại các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng, khu vực nhà ở không bảo đảm an toàn; xác định các địa điểm di dời người dân khi có thiên tai, bảo vệ và xây dựng phương án bảo đảm hậu cần, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại các địa điểm phục vụ di dời và khu vực có nguy cơ bị ngập úng, sạt lở, bị cô lập. Tiến hành kiểm tra, khắc phục ngay những yếu tố mất an toàn của các công trình đê, hồ đập, cầu cống, các công trình cao tầng, khu tập thể, chung cư xuống cấp, khu vực phục vụ tránh trú bão và các công trình xung yếu khác...; huy động lực lượng từ thành phố

đến phường, xã triển khai việc chằng chống hệ thống cây xanh, nạo vét hệ thống thoát nước, dọn vệ sinh môi trường.

Cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến phường, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai với tinh thần thường xuyên đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của người dân, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND quận, huyện và tương đương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo, chỉ đạo, chậm triển khai ứng phó với bão, lũ dẫn đến thiệt hại về người và tài sản. Lực lượng công an, quân sự, biên phòng là lực lượng nòng cốt trong việc

XEM TIẾP TRANG 2

Nhiều công trình thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp

Mặt trận các quận, huyện trên địa bàn thành phố hoàn thành tốt các công trình thi đua lập thành tích chào mừng thành công đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, nhất là chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội, văn hóa, văn nghệ.

TRANG 5



Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu Hoàng Giang Yên Thủy (bên phải) trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho quận và dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: H.C

Hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng thiết thực

TRANG 5

MÔ HÌNH "CHI BỘ KIỂU MẪU" Ở HÒA VANG: XÂY DỰNG ĐẢNG TỬ GỐC

Bài cuối: Giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng

TRANG 2

Tạo cơ hội kết nối đầu tư khởi nghiệp

Qua các chương trình, hoạt động hỗ trợ do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, nhiều dự án, startup trên địa bàn thành phố có cơ hội kết nối, kêu gọi vốn từ các quỹ đầu tư, nhà đầu tư thiên thần, hoàn thiện dự án và tích lũy kinh nghiệm để trở thành "kỳ lân" khởi nghiệp.

TRANG 3

Nhiệm vụ giúp startup kết nối, kêu gọi vốn từ các sự kiện khởi nghiệp do thành phố tổ chức. TRONG ẢNH: Doanh nghiệp đang kết nối 1:1 tại hội thảo quốc tế Đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng - DAVAS 2024.



Người tâm huyết với Pencak silat Đà Nẵng

HLV Lê Thị Hồng Ngoan dành nhiều tâm huyết cho Pencak Silat Đà Nẵng. Trong sự nghiệp thi đấu, cô từng giành nhiều giải chương quý giá. Sau khi giải nghệ, vô sự này tiếp tục gắn bó với công tác huấn luyện, đào tạo nên những vận động viên xuất sắc cho thể thao thành phố.

TRANG 6



Khẩn trương khắc phục hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Theo thông tin từ Khu quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải), Cục Đường bộ Việt Nam vừa có công văn số về việc khẩn trương khắc phục các hư hỏng, tồn tại trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gửi Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị VEC chấn chỉnh, tiếp thu ý kiến đôn đốc nhắc nhở của các cơ quan quản lý đường bộ, chủ động nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo trì đối với các tuyến quốc lộ do VEC đầu tư, quản lý vận hành, khai thác và bảo trì; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của đơn vị.

XEM TIẾP TRANG 2

Triển khai các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024

Ngày 17-9, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024, gồm: Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29-7-2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30-7-2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2024. Hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến và triển khai các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố. Từ đó, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức về vị trí, vai trò công tác quản lý, sử dụng đất đai. Tại hội nghị, sau khi nghe các báo cáo viên trình bày, các đại biểu tham dự thảo luận, trao đổi, giải đáp thắc mắc trong công tác quản lý Nhà nước liên quan đến các nghị định.

VĂN HOÀNG

TRONG SỐ NÀY

Ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo ngành khách sạn

TRANG 2

Lực lượng vũ trang Nga sẽ có quy mô lớn thứ hai thế giới

TRANG 6

Sẵn sàng ứng phó ngập nước đô thị

Rút kinh nghiệm từ hai trận ngập lớn xảy ra vào ngày 14-10-2022 và các ngày 13, 14-10-2023, công tác triển khai ứng phó ngập nước cục bộ trên địa bàn thành phố trong mùa mưa bão năm 2024 được các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương triển khai rất sớm. Đến thời điểm này, thành phố đã hoàn tất nhiều công việc và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình trạng ngập nước do mưa lớn.

Ngay trước mùa mưa bão năm nay, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành nạo vét bùn, đất trong hơn 50 tuyến cống, kênh thoát nước trọng điểm cùng các cửa thu, mương thu nước mưa dọc tuyến, nhất là dọc theo các đoạn đường thường hay xảy ra ngập nước cục bộ như Phan Đăng Lưu, Hàm Nghi, Lê Duẩn, Hà Huy Tập, Đà Sơn, Lạc Long Quân... Bên cạnh đó, công ty nạo vét bùn, đất trong hơn 240 hố ga dọc các tuyến đường và lưu vực thoát nước; đồng thời phối hợp với các địa phương rà soát cụ thể từng vị trí, khu dân cư bị ngập sâu và chuẩn bị sẵn sàng các máy bơm di động để chủ động bơm tiêu úng kịp thời... Vừa qua, công ty đã cải tạo ngưỡng tràn cố định tại cửa xả hồ Thạch Gián bằng ngưỡng tràn di động để hạ mực nước hồ xuống thấp hơn trước khi xảy ra mưa lớn. Sở Xây dựng đã đơn đốc nhà thầu hoàn thành nâng cấp, sửa chữa các máy bơm chống ngập tại các trạm bơm Thuận Phước, Đào Xanh và Trương Chí Cương...

Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng Hà Văn Thành cho biết, công ty đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ các trạm bơm chống ngập (Thuận Phước, Ông Ích Khiêm, Đào Xanh, Trương Chí Cương, K20) nhằm bảo đảm các trạm bơm này được vận hành ổn định khi có mưa lớn xảy ra cũng như bố trí nhân lực túc trực để vận hành, theo dõi và xử lý kịp thời mọi sự cố... Trước khi mưa lớn



Công nhân Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng thường xuyên kiểm tra, bảo đảm vận hành các trạm bơm chống ngập. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đầu tư nhiều dự án chống ngập

Theo Sở Xây dựng, một số dự án chống ngập đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, như dự án Nâng cấp trạm bơm Ông Ích Khiêm (giai đoạn 2); xây dựng cầu trên đường Nguyễn Nhân tại đoạn qua kênh Phong Bắc; xử lý thoát nước khu vực xung quanh sân bay Đà Nẵng (gồm: cải tạo hố ga, cửa thu nước đường Trần Xuân Lê và vùng lân cận; bổ sung tuyến cống thoát nước nội từ hồ Thạch Gián qua hồ Công viên 29 Tháng 3; cải tạo các tuyến cống đường Hoàng Hoa Thám, Lê Duẩn; xử lý ngập úng khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh và nút giao với đường Nguyễn Hoàng). Nhiều dự án đang được các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ và xin bố trí vốn để thực hiện như tuyến cống thoát nước dọc đường Hà Huy Tập, nối từ hồ Xuân Hòa A ra vịnh Đà Nẵng; tuyến cống thoát nước dọc đường Phùng Hưng, nối từ kênh Hòa Minh ra vịnh Đà Nẵng; tuyến cống thoát nước dọc đường Lê Tấn Trung - Huyện Quang ra biển; nhánh cống Khe Cạn số 2 dọc theo đường Hoàng Thị Loan ra hồ Trung Nghĩa; dự án cải tạo, mở rộng hệ thống thoát nước dọc đường số 4 của Khu công nghiệp Hòa Khánh...

xây ra, mực nước tại các hồ như Công viên 29 Tháng 3, Thạch Gián - Vinh Trung và hồ KS sẽ được hạ xuống mức thấp nhất, giúp tăng dung tích điều tiết nước nhằm giảm thiểu ngập úng tại đường Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Lê Duẩn... và tuyến cống ô nhiễm K640 Trung Nữ Vương. Công ty cũng bố trí công nhân túc trực tại các điểm ngập khi xảy ra mưa lớn để khơi

thông, giúp nước thoát nhanh hơn, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Võ Tấn Hà, các đơn vị đã nỗ lực thực hiện nghiêm túc các công việc được Chủ tịch UBND thành phố phân công về chống ngập. Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND các quận, huyện và các đơn vị rà soát, xác định cụ thể 124 điểm, khu vực có nguy cơ ngập

ứng khi xảy ra mưa lớn, mưa cục đoạn (124 điểm ngập này tương ứng với trận mưa cực đoan xảy ra vào ngày 14-10-2022 và trận mưa rất to xảy ra vào ngày 13-10-2023) để triển khai các giải pháp phù hợp và lồng ghép vào kịch bản ứng phó ngập úng đô thị cũng như phương án phòng, chống thiên tai thành phố Đà Nẵng. UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tập trung triển khai 13 nhiệm vụ mang tính chất thường xuyên, 14 giải pháp trước mắt và 7 giải pháp mang tính ổn định lâu dài nhằm kịp thời khắc phục tình trạng ngập úng trên địa bàn. Đến nay, một số dự án chống ngập đã được thi công hoàn thành, nhất là tuyến cống thoát nước liên phường Xuân Hà, Tam Thuận... và đang triển khai thi công dự án Cải tạo hệ thống thoát nước trên tuyến đường Hùng Vương và Lý Thái Tổ. Một số dự án chống ngập đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, nhiều dự án đang được các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ và xin bố trí vốn để thực hiện...

"Công tác ứng phó ngập úng trên địa bàn thành phố đã được thực hiện sớm và đến nay đã cải thiện đáng kể so với năm 2023. Bên cạnh các tuyến kênh, cống thoát nước đã được Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng nạo vét, UBND các quận, huyện đang tích cực triển khai nạo vét, khơi thông các tuyến mương, cống được phân cấp theo bản đồ nạo vét để thoát nước đồng bộ, dòng chảy thông suốt. Qua các trận ngập nước lớn xảy ra vào năm 2022 và 2023, Sở Xây dựng nhận thấy công tác khơi thông cửa thu nước mưa trên mặt đường, mương thu nước từ cửa thu xuống cống và nạo vét kênh, cống thoát nước đóng vai trò rất quan trọng. Đây là giải pháp hiệu quả trước mắt trong thời gian chờ triển khai các tuyến cống thoát nước chính để giải quyết tình trạng ngập úng do mưa cực đoan xuất hiện ngày càng nhiều, bảo đảm từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước trên toàn thành phố nhằm thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu trong thời gian đến", ông Võ Tấn Hà nhấn mạnh.

HOÀNG HIỆP

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ sinh viên bị thiệt hại do bão số 3

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học, các trường Cao đẳng sư phạm về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ đối với sinh viên bị thiệt hại sau cơn bão số 3.

Để tiếp tục hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ sớm ổn định việc học tập, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, các trường Cao đẳng sư phạm quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện việc miễn, giảm học phí và có các chế độ hỗ trợ tài chính phù hợp với hoàn cảnh của từng sinh viên. Các cơ sở đào tạo hướng dẫn sinh viên liên hệ với chính quyền địa phương để nghị xác nhận trường hợp gia đình có khó khăn đột xuất về tài chính để xin vay vốn tín dụng, hỗ trợ việc học tập.

TTXVN

Tập đoàn FPT chào đón nhân sự thứ 80.013 vừa nhận việc tại Đà Nẵng

Ngày 17-9, Công ty CP FPT (Tập đoàn FPT) công bố chi tiêu phát triển nguồn nhân lực đạt mốc 80.000 nhân viên làm việc trong nước và quốc tế. Trong đó, nhân viên thứ 80.013 vừa nhận việc làm tại thành phố Đà Nẵng. Nguồn nhân lực này đang đóng góp chuyên môn cho ngành công nghiệp bán dẫn, nội dung số, trí tuệ nhân tạo, giáo dục.

FPT hiện có hơn 80.013 nhân sự làm việc tại 30 quốc gia trên thế giới, trong đó có 3.647 nhân sự là người nước ngoài với 78 quốc tịch. Sau 8 tháng đầu năm 2024, FPT đạt doanh thu đạt 39.664 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 7.077 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,8% và gần 20% so với cùng kỳ. Tập đoàn kinh doanh ở ba lĩnh vực: công nghệ - viễn thông và giáo dục với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nhân sự tài năng. Đặc biệt, trong lĩnh vực công nghệ, FPT tập trung chiến lược vào các lĩnh vực công nghệ xu thế của thế giới là trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, phần mềm ô-tô, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

TRIỆU TÙNG

Ngành du lịch Đà Nẵng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc hơn 2 tỷ đồng

Sáng 17-9, Sở Du lịch chủ trì phối hợp Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, các hội thành viên và các doanh nghiệp du lịch đã quyên góp được tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Sau buổi quyên góp, Sở Du lịch kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục lan tỏa hành động nhân văn, tinh thần tương thân tương ái, vận động cán bộ nhân viên, người lao động của đơn vị tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 đến hết ngày 10-10-2024.

THU HÀ

Khởi nghiệp

Tạo cơ hội kết nối đầu tư khởi nghiệp

Qua các chương trình, hoạt động hỗ trợ do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, nhiều dự án, startup trên địa bàn thành phố có cơ hội kết nối, kêu gọi vốn từ các quỹ đầu tư, nhà đầu tư thiên thần, hoàn thiện dự án và tích lũy kinh nghiệm để trở thành "kỳ lân" khởi nghiệp.

UCTalent - Nền tảng tuyển dụng nhân tài Web3 của Công ty TNHH UCTalent Labs là dự án giải quyết các vấn đề trong thị trường tuyển dụng nhân sự ngành công nghệ, áp dụng công nghệ blockchain (chuỗi khối) và công nghệ web3. Đây là nền tảng chuyên biệt, kết nối các công ty Web3 với nhóm chuyên gia lập trình có trình độ cao. Đặc điểm nổi bật của dự án là sử dụng hợp đồng thông minh trong quá trình tuyển dụng. Nền tảng hiện có khoảng 600 khách hàng trong lĩnh vực công nghệ và 3 công ty tuyển dụng đang sử dụng sản phẩm. Tại hội thảo quốc tế Đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng - DAVAS 2024 được tổ chức vào cuối tháng 5, dự án UCTalent đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư tiềm năng, mở ra cơ hội hợp tác và tiếp cận nguồn vốn quan trọng để phát triển. Mới đây, qua Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2024, dự án đoạt giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp và có hội được kết nối với những doanh nghiệp blockchain uy tín. Ông Nguyễn Ngọc Dương, Giám đốc điều hành Công ty TNHH UCTalent Labs



Nhiều cơ hội giúp startup kết nối, kêu gọi vốn từ các sự kiện khởi nghiệp do thành phố tổ chức. TRONG ẢNH: Doanh nghiệp đang kết nối 1:1 tại hội thảo quốc tế Đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng - DAVAS 2024.

cho biết, những sự kiện kết nối khởi nghiệp do thành phố tổ chức mang lại nhiều cơ hội để các startup tiếp cận, tìm kiếm các nguồn đầu tư đồng hành, phát triển bền vững trong tương lai. "Tại SURF 2024, công ty được hỗ trợ đào tạo, hoàn thiện hồ sơ để kêu gọi vốn và tiếp xúc với các nhà đầu tư tiềm năng. Việc kết nối thành công với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư thiên thần là cơ sở để dự án thành công hơn nữa trong thời gian đến", ông Dương cho hay.

Tương tự, dự án Tripin được tạo ra với mong muốn phá vỡ rào cản ngôn ngữ và là công cụ du lịch hấp dẫn cho du khách, đặc biệt là người nước ngoài, góp phần hỗ trợ phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam. Với thông điệp "khám phá văn hóa bản địa bằng tiếng mẹ

đẻ, biến mọi chuyến đi thành trò chơi khám phá", ứng dụng sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để cung cấp thuyết minh bằng 32 ngôn ngữ và AR (thực tế ảo tăng cường), tạo ra trải nghiệm trực quan, giải quyết vấn đề thông tin và rào cản ngôn ngữ tại các di tích và danh lam thắng cảnh cho du khách. Ông Lê Đức Quang, Founder (người sáng lập) dự án Tripin chia sẻ, thông qua sự kết nối của Sở Khoa học và Công nghệ, nhất là Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố, dự án đã kết nối hơn 10 quỹ đầu tư, nhà đầu tư. Trong khuôn khổ sự kiện SURF 2024, dự án đã nhận được lời đề nghị góp vốn của một nhà đầu tư. "Trước đây, các startup (doanh nghiệp khởi nghiệp) Đà Nẵng phải đến Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội để kết



Một dự án đang trình bày trước các nhà đầu tư tại SURF 2024.

Ảnh: VIỆT AN

nối, kêu gọi các nhà đầu tư. Còn bây giờ, thông qua các sự kiện như SURF, DAVAS, startup Đà Nẵng có thêm cơ hội được tiếp xúc với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư; đồng thời, được hỗ trợ đào tạo, góp ý của các chuyên gia để phát huy những điểm mạnh, khắc phục hạn chế để đưa startup phát triển lớn mạnh", ông Quang cho biết.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, năm 2024, DAVAS lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng và trở thành điểm nhấn cho hoạt động kết nối, kêu gọi vốn, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố. Thông qua hội thảo, các dự án khởi nghiệp tiếp cận được với các quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần. Đây còn là dịp để startup nhìn nhận, đánh giá lại những điểm mạnh, điểm yếu của dự án và hoàn thiện giải pháp, sản

phẩm của mình để có thể tiếp cận và thu hút đầu tư từ các nguồn vốn. Sở cũng hỗ trợ cho các dự án và nhà đầu tư đã được kết nối 1:1 để có thể tiến đến hợp tác trong thời gian đến. Mới nhất, trong khuôn khổ SURF 2024, sở đã tổ chức chương trình "Trình bày ý tưởng - Kết nối đầu tư trong khởi nghiệp" để tạo cơ hội cho các dự án/startup gọi vốn và kết nối đầu tư quốc tế. Bên cạnh đó, sở còn tổ chức các đoàn kết nối với các hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc tế, hình thành và xây dựng các không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như Đà Nẵng - Seoul (Hàn Quốc), Đà Nẵng - Singapore để hỗ trợ cho các startups kết nối, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng.

VIỆT AN

Sự kiện HorecFex Vietnam 2024 sẽ diễn ra trong ngày 23, 24-9

Trung tâm ươm tạo Sóng Hàn (Songhan Incubator) cho biết, triển lãm và diễn đàn công nghệ đổi mới sáng tạo du lịch, dịch vụ Việt Nam - HorecFex Vietnam 2024 do Hiệp hội Khách sạn Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 23 và 24-9 tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng. Đây là sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng trong ngành khách sạn Việt Nam; xác định và cung cấp cơ hội cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực khách sạn để nâng cao trải nghiệm của khách hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa quản lý vận hành. Qua đó kết nối các doanh nghiệp khách sạn với nhau và với các nhà cung cấp giải pháp và công nghệ tiên tiến, tạo thành nền tảng quan trọng cho đổi mới kinh doanh chiến lược. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 2.000 khách mời, 65 gian hàng triển lãm, 45 diễn giả, chuyên gia đầu ngành và hơn 100 đơn vị kinh doanh khách sạn, nhà hàng, trong đó có các doanh nghiệp hàng đầu như AI Chatbot, Microsoft, Oracle... VIỆT AN

3 startup Đà Nẵng được vinh danh tại Techfest vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

Vừa qua, tại Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo - Techfest vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung năm 2024, Đà Nẵng có 3 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu được vinh danh, gồm: Công ty CP Công nghệ FiveSS; Công ty TNHH Giải Pháp Acronics; Công ty TNHH Công nghệ sinh học Vinseed. Đây là các startup tham gia sôi nổi các phong trào về khởi nghiệp và có đóng góp tích cực trong hoạt động phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố. Cụ thể, Công ty CP Công nghệ FiveSS đạt giải Ba tại Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2023, Top 10 Vietnam Innovation Hub Award 2023. Mới đây, công ty đã thành công gọi vốn tại chương trình Shark Tank (Thương vụ bạc tỷ) mùa 7 với khoản đầu tư 85.000 USD cho 12,5% cổ phần. Công ty TNHH Giải Pháp Acronics hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và phát triển các giải pháp an ninh - an toàn mạng và thiết bị liên quan trên công nghệ vi mạch và SoC. Năm 2023, công ty đã đạt giải Nhì tại Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2023. Công ty TNHH Công nghệ sinh học Vinseed chuyên sản xuất đồng trùng hạ trùng cấp cao trị liệu và có 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP; phát triển hệ thống bán hàng đa kênh từ trực tuyến đến trực tiếp, đại lý phân phối toàn quốc, chuyển đổi số toàn bộ quy trình, công việc thực hiện trên một nền tảng quản lý.

VĂN HOÀNG

"DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO CÁC TỈNH MIỀN BẮC BỊ THIẾT HẠI DO BÃO SỐ 3 (BÃO YAGI) TỪ 2 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN"

Tính đến 15 giờ 30 ngày 17-9-2024, tổng số tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Ban vận động cứu trợ thành phố Đà Nẵng tiếp nhận là 12.022.911.343 đồng.



Code xem thông tin sao kê (đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ đã chuyển khoản)

Dvt: đồng

Stt	Ngày giao dịch	Nội dung giao dịch	Số tiền giao dịch từ ngày 10/9 đến 15h15 ngày 16/9
Số dư đầu kỳ:			
1	12/09/2024	LPSInProcess WICS IBPS Credit (Ref: LPSF120924183609) ủng hộ cứu trợ đồng bào các tỉnh miền bắc-LPS Straight Through Processing -000101	13,500,000
2	12/09/2024	LPSInProcess WICS IBPS Credit (Ref: LPSF120924183620) CƠ QUAN QUẢN LÝ SƠN TRAUONG HO KHAC PHUC HAU QUA BAO YAGI-LPS Straight Through Processing -000101	15,430,000
3	12/09/2024	Bút toán thủ công khác (Ref: TASF120924184713) Nhân dân và CBCNV huyện Hòa Vang ủng hộ khắc phục bão số 3-Giao dịch tại CN/PGD -003401	156,567,000
4	12/09/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24091208697759) MBVCB.7014446674.401834.Cong ty an ninh tien tien ung ho mien bac.CT tu 0591000285818 VO VIET QUANG toi 1000007062914729 UY BAN MAT TRAN TO QUOC VIET NAM THANH PHO DA NANG tai VBSP-MOB CHANNEL - 000101	3,000,000
5	12/09/2024	LPSInProcess WICS IBPS Credit (Ref: LPSF120924192019) Cong Doan NHINN TP Da Nang UNG HONHAN DAN KHAC PHUC HAU QUA THIEN TAI (80 % 01 NGAY LUONG, 20% CON LAI CHUYEN VE TK CUA TLD LAO DONG VN)-LPS Straight Through Processing -000101	16,566,261
6	12/09/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CR24091208699055) MBVCB.7014870874.676722.Hoi LHPN TPDN ung ho cac tinh mien Bac bi thiet hai do bao so 3.CT tu 0041000189705 HOANG NHU HAI toi 1000007062914729 UY BAN MAT TRAN TO QUOC VIET NAM THANH PHO DA NANG tai VBSP-MOB CHANNEL -000101	10,071,000
7	12/09/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24091208699786) ikigai . ung ho khac phuc hau qua bao Yagi-MOB CHANNEL -000101	20,000,000
8	12/09/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24091208700895) Gia dinh Nguyen Phong Canh 03 le van tam da nang ung ho dong bao bao lut-MOB CHANNEL -000101	2,000,000
9	12/09/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24091208701034) MBVCB.7015627910.162862.Ban CTMT KDC 28 p My An ung ho bao lut cac tinh phia bac.CT tu 1001000279961 NGUYEN THI NGA toi 1000007062914729 UY BAN MAT TRAN TO QUOC VIET NAM THANH PHO DA NANG tai VBSP-MOB CHANNEL -000101	17,175,000
10	12/09/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24091208701188) Cong ty MDB ung ho lu lut Mien Bac-MOB CHANNEL -000101	2,000,000

11	12/09/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24091208701213) MBVCB.7015726170.222295.gd Tran Tan Ban 11 Giang Huong 6 ung ho khac phuj hau qua bao so 3.CT tu 0271000037296 TRAN TAN BAN toi 1000007062914729 UY BAN MAT TRAN TO QUOC VIET NAM THANH PHO DA NANG tai VBSP-MOB CHANNEL -000101	2,000,000
12	12/09/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24091208701525) DANG PHAN KIM PHUONG xin dong gop chut tam long den voi dong bao sau con bao YaGi-MOB CHANNEL - 000101	10,000,000
13	12/09/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24091208702008) Vuon Uom Tri Tue xin phep dong gop, se chia-MOB CHANNEL -000101	10,000,000
14	12/09/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24091208702506) MBVCB.7016239513.557401.NGO THI THANH NHUNG cung con gai DOAN MINH PHUONG Ung ho LU LUT.CT tu 0041000211558 NGO THI THANH NHUNG toi 1000007062914729 UY BAN MAT TRAN TO QUOC VIET NAM THANH PHO DA NANG tai VBSP-MOB CHANNEL -000101	6,000,000
15	12/09/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24091208702517) MBVCB.7016243877.562238.VU VAN VIET chuyen tien.KS-TUYEN SON Ung ho dong bao gap bao lu Mien Bac.CT tu 0071000680700 VU VAN VIET toi 1000007062914729 UY BAN MAT TRAN TO QUOC VIET NAM THANH PHO DA NANG tai VBSP-MOB CHANNEL -000101	2,000,000
16	12/09/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24091208702657) LE CHAN KHANG UNG HO DONG BAO MIEN BAC BAO YAGI-120924-19:35:39 535480-MOB CHANNEL - 000101	10,000,000
17	12/09/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24091208704116) Tap the hoc sinh Lop Toan Co Thu 126 Phu Dong Hoa Xuan Da Nang ung ho vung bao lut mien Bac-MOB CHANNEL -000101	3,000,000
18	12/09/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24091208704654) CONG HUYEN TON NU TUY NGA CHUYEN KHOAN HO TRO DONG BAO MIEN BAC BI BAO YAGI-MOB CHANNEL -000101	2,000,000
19	12/09/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24091208704849) VBSP:1000007062914729:VO THANH VAN CHI BO HOA PHU 6 UNG HO DONG BAO BI BAO LUT-MOB CHANNEL -000101	3,250,000
20	12/09/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24091208706141) HO THI THANH THAI chuyen tien ung ho bao lut cua ba con khu dan cu 6- Hai Chau 1 FT24257126251891-MOB CHANNEL -000101	9,000,000
21	13/09/2024	PAYTRON - CREDIT (Ref: CT24091208706698) shop Lucky Store ung ho cac tinh, thanh mien Bac vuot qua kho khan FT24257285482520-MOB CHANNEL - 000101	10,000,000
22	13/09/2024	LPSInProcess WICS IBPS Credit (Ref: LPSF130924256011) DAI PHAT THANH TRUYEN HINH DA NANG UNG HO NHAN DAN KHAC PHUC HAU QUA THIEN TAI CON BAO YAGI-LPS Straight Through Processing -000101	43,767,648

(Còn nữa)

Thông tin - Quảng cáo

PC Đà Nẵng hỗ trợ hơn 500 triệu đồng đến đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều ngày 16-9-2024, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã trao ủng hộ số tiền 200 triệu đồng nhằm hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai. Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), mỗi CBCNV PC Đà Nẵng cũng đã đóng góp 1 ngày lương tương ứng số tiền 319 triệu đồng ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc.



PC Đà Nẵng trao 200 triệu đồng hỗ trợ đồng bào phía Bắc khắc phục hậu quả bão số 3 Yagi.

Tại buổi lễ tiếp nhận, ông Lê Hồng Cường - Chủ tịch kiêm Giám đốc PC Đà Nẵng cho biết với tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" cũng như hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận các cấp, của ngành, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã phát động kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty đóng góp nhằm ủng hộ đồng bào bị

thiệt hại do bão số 3. Ngoài ra, PC Đà Nẵng cũng thành lập Đội xung kích chi viện cho Công ty Điện lực Quảng Ninh gồm 40 CBCNV cùng 6 xe và các thiết bị, vật tư đã lên đường nhận nhiệm vụ hỗ trợ, khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra tại tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại

Đội xung kích đã và đang triển khai công tác tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh nhằm tiến hành khắc phục sự cố lưới điện, ổn định đời sống nhân dân.

Lãnh đạo PC Đà Nẵng cũng chia sẻ, việc làm trên không chỉ phát huy truyền thống "tương thân, tương ái", tinh thần "nuông cơm sẻ áo", mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, xã hội của PC Đà Nẵng nói riêng và ngành Điện nói chung, cùng chung sức để hỗ trợ đồng bào miền Bắc kiên cường vượt qua hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Tiếp nhận nguồn ủng hộ này, ông Lê Văn Trung - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng gửi lời cảm ơn và trân trọng ghi nhận trách nhiệm xã hội của tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty Điện lực Đà Nẵng đã kịp thời chia sẻ và đồng hành với đồng bào phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

HOÀI THÚY



Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng Lê Văn Trung gửi lời cảm ơn và ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của tập thể lãnh đạo, CBCNV PC Đà Nẵng.



Y TẾ - SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

Để chủ động phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ, Bộ Y tế hướng dẫn và khuyến cáo người dân nhận biết các triệu chứng nghi ngờ và thực hiện các biện pháp phòng bệnh như sau:

Các triệu chứng nghi ngờ đậu mùa khỉ
- Có phát ban cấp tính dạng mụn nước hoặc mụn mủ và không giải thích được bằng các bệnh phát ban phổ biến khác (thủy đậu, herpes, sởi, nhiễm trùng da do vi khuẩn, lậu, giang mai...).

- Và có một hoặc nhiều triệu chứng sau: Đau đầu, Sốt (>38,5°C), Nổi hạch (sung hạch bạch huyết), Đau cơ, đau lưng, đau nhức cơ thể, Mệt mỏi.
Và có một hoặc nhiều yếu tố dịch tễ sau:
+ Trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng, có tiếp xúc với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ, thông qua tiếp xúc vật lý trực tiếp với da hoặc tổn thương da (bao gồm cả quan hệ tình dục), hoặc tiếp xúc với các vật dụng bị ô nhiễm như quần áo, giường, đồ dùng cá nhân của người bệnh.

+ Trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng, có quan hệ với nhiều bạn tình.
Phòng bệnh đậu mùa khỉ thế nào?
1. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất che bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy dùng một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp; rửa tay bằng xà phòng

và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau khi ho, hắt hơi. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.

2. Tránh xuyên rủa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay.

3. Người có triệu chứng phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân kèm theo một hoặc nhiều triệu chứng nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời; đồng thời, cần chủ động tự cách ly, tránh quan hệ tình dục.

4. Tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh, tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Trong trường hợp nơi ở/nơi làm việc có người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh, cần thông báo cho cơ quan y tế để được tư vấn và xử trí kịp thời, không tự ý điều trị.

5. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ, cần tránh tiếp xúc với người nghi ngờ/mắc bệnh, động vật có vú (chết hoặc sống) như: động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng có thể chứa vi rút đậu mùa khi. Khi quay trở về Việt Nam cần chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn.

6. Đảm bảo an toàn thực phẩm; thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TP.ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO

"UBND quận Liên Chiểu tổ chức thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng các trường mầm non công lập trực thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2024. Tổng số 2 vị trí.

Nội dung thông tin cụ thể được đăng tải trên Trang thông tin điện tử quận Liên Chiểu, tại địa chỉ: <https://www.lienchieu.danang.gov.vn>.

Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu trân trọng cảm ơn.

THÔNG BÁO THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thông báo thi tuyển, chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu năm 2024, cụ thể như sau:

1. Số lượng thi tuyển: 1 vị trí
2. Vị trí thi tuyển: Chức danh Trưởng phòng Điều dưỡng thuộc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu.

3. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ 8 giờ ngày 18-9-2024 đến 16 giờ 30 ngày 8-10-2024 (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật).

4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Tầng 3, phòng Tổ chức Hành chính Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, số 525 đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0236.3734.539.

Thông tin chi tiết đăng tải Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng (<http://soyte.danang.gov.vn>); Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (<http://ttyp.lienchieu.org.vn>) và bảng niêm yết tại trụ sở làm việc của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, số 525 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN

Chi nhánh Công ty CP Sữa Việt Nam tại Đà Nẵng cần thanh lý:

1 xe ô-tô tải lạnh HINO 3,5 tấn
Liên hệ số điện thoại sau để hẹn ngày xem xe: 0236 6259 777 - gọi số nội bộ 246217 gặp Nghĩa trong giờ hành chính.

Thời gian liên hệ xem xe:
Từ ngày 18 đến ngày 24-9-2024

THÔNG BÁO

Hiện nay trang bố sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của ông **Trương Kim Tuyền**, sinh 1965, CCCD 049065012896; thuộc thửa đất số 295, tờ bản đồ số KT03/3, số vào sổ cấp GCN: H00120, địa chỉ K94/47 đường Trần Xuân Lê thuộc tổ dân phố số 64, phường Hòa Khê bị thất lạc từ ngày 15 tháng 6 năm 2024 và tờ cam kết có xác nhận của UBND phường Hòa Khê ngày 16-8-2024. Nay ông Trương Kim Tuyền, sinh 1965 và bà Lê Thị Tuyết Ánh, sinh 1966, nộp hồ sơ để nghị cấp lại trang bố sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ K94/47 đường Trần Xuân Lê, thuộc tổ 64 phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Sau 30 ngày kể từ ngày 19-8-2024, không có đơn vị, tập thể, cá nhân nào khiếu nại, tranh chấp thì UBND phường Hòa Khê xét giải quyết lập thủ tục cấp lại trang bố sung giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ trên cho ông Trương Kim Tuyền và bà Lê Thị Tuyết Ánh đúng theo quy định pháp luật.

Nhiều công trình thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp

Mặt trận các quận, huyện trên địa bàn thành phố hoàn thành tốt các công trình thi đua lập thành tích chào mừng thành công đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, nhất là chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội, văn hóa, văn nghệ.

Tại quận Cẩm Lệ, 6 phường phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Bà Hoàng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Khuê Trung cho biết, Mặt trận phường thực hiện ba công trình lớn. Tiêu biểu là nhận phụng dưỡng 10 cụ cao tuổi thuộc hộ nghèo cho đến cuối đời, với tổng kinh phí 60 triệu đồng mỗi năm. Mặt trận phường sửa chữa nhà cho một hộ nghèo với tổng số tiền 65 triệu đồng và khánh thành “Đường cờ Tổ quốc” tại Khu di tích lịch sử Nghĩa trang Hòa Vang và các tuyến đường: Trần Thủ Độ, Bình Hòa 8, Bình Hòa 9, Trịnh Hoài Đức, với 1.500 lá cờ. Phường vận động trao học bổng trị giá 20 triệu đồng cho học sinh hiếu học và trao quà 10 triệu đồng cho 10 hộ chính sách khó khăn. Mặt trận phường Hòa Phát xây dựng tuyến đường văn hóa, văn minh đô thị kiểu mẫu tại khu dân cư số 11; gắn 42 pa-nô và khẩu hiệu tuyên truyền trên 9 tuyến đường; đặt 290 thùng rác đạt tiêu chuẩn thành phố với tổng kinh phí hơn 66 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Vào cuối tuần, khu dân cư cùng các hội, đoàn thể tổ chức vận vệ sinh môi trường và xóa các quảng cáo rao vặt.

Tại quận Hải Châu, Mặt trận thực hiện công trình thi đua với chủ đề “Các tầng lớp nhân dân và cán bộ Mặt trận quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng hướng về biển đảo thân yêu” và phát động mô hình “Một ước mơ - Một hành động” đến Mặt trận 13 phường. Mặt trận quận vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt 5,5 tỷ đồng trong năm 2024 (tính đến ngày 30-8-2024, vượt chỉ tiêu đề ra).

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu Hoàng Giang Yên Thủy, Mặt trận quận vận động hỗ trợ 200 triệu đồng cho quận và dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) để cải thiện đời sống vật chất; tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Thêm yêu biển, đảo quê hương” tại nhà trưng bày Hoàng Sa cho cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên tham gia, đồng thời trao tặng nhà trưng bày máy lọc nước và hệ thống loa di động giá 16 triệu đồng để hỗ trợ tuyên truyền. Bà Thủy cho biết, tất cả các công trình thi đua của Mặt trận quận và các phường đã hoàn thành, đạt và vượt chỉ tiêu.



Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu Hoàng Giang Yên Thủy (bên phải) trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho quận và dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: H.C

Cuối tháng 8-2024, Mặt trận thành phố tổ chức trao giải cuộc thi pa-nô tuyên truyền trực quan Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là 1 trong những công trình ý nghĩa, thiết thực nhằm chào mừng đại hội đại biểu MTTQ các cấp. Kết quả chung cuộc, Mặt trận thành phố trao giải nhất cho Mặt trận huyện Hòa Vang; Mặt trận các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà cùng đoạt giải nhì; Mặt trận quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn cùng đoạt giải ba; Mặt trận quận Cẩm Lệ đoạt giải khuyến khích. Ban tổ chức trao giải sáng tạo cho Mặt trận quận Thanh Khê.

Mỗi đây, huyện Hòa Vang tổ chức liên hoan văn nghệ tín ngưỡng, tôn giáo lần thứ 1-2024 thu hút sự tham gia của 14 đơn vị, với 15 mục biểu diễn ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương, đất nước. Anh Phạm Quốc Khánh (huyện Hòa Vang) chia sẻ, liên hoan không chỉ tạo ra sự gắn kết giữa các tôn giáo mà còn khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước ở thế hệ trẻ. Thượng tọa Thích Huệ Chấn, Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hòa Vang, trụ trì chùa Hưng Quang, cho biết để chuẩn bị các tiết mục biểu diễn tại liên hoan, các Phật tử chùa

Hưng Quang dày công tập luyện tiết mục “Quê hương rộn rã niềm vui”. Ông bày tỏ mong muốn Mặt trận huyện sẽ tổ chức liên hoan văn nghệ tín ngưỡng, tôn giáo thường xuyên hàng năm để các tôn giáo có cơ hội giao lưu, gặp gỡ.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang Bùi Nam Dũng, liên hoan văn nghệ tín ngưỡng, tôn giáo lần thứ 1-2024 là dịp để đồng bào tôn giáo thể hiện tình yêu, niềm tự hào về truyền thống và vang của dân tộc trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tạo cơ hội cho các chức sắc, tín đồ các tôn giáo gặp gỡ, giao lưu, tăng cường hiểu biết và cùng đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị sinh thái giàu bản sắc, mọi người dân đều hưởng cuộc sống an bình, văn minh.

NGUYỄN QUANG

Hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng thiết thực

Các hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam các cấp thành phố được triển khai ngày càng đa dạng, thiết thực và hiệu quả. Từ đó, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Đà Nẵng với nhân dân các nước, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Nhiều hoạt động nổi bật, thiết thực

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn cho hay, công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận và các tổ chức thành viên được chú trọng thực hiện, nhất là hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố. Theo đó, tổ chức nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh Đà Nẵng tươi đẹp, thân thiện đến du khách; vận động tiêu thương và nhân dân giao tiếp, ứng xử tốt với du khách, không chèo kéo, bán hàng nâng giá, gây dư luận xấu ảnh hưởng đến thành phố. Chính vì vậy, nhiều du khách Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan... luôn lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến du lịch đầu tiên trong lịch trình đến Việt Nam tham quan, nghỉ dưỡng.

sàng “là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

Vận động kiều bào hướng về cội nguồn

Tháng 4-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố thống nhất ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2024-2029. Quy chế nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Theo bà Trần Thị Mẫn, Mặt trận sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ với hai cơ quan để thực hiện hiệu quả



Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2024 - 2029. Ảnh: T.P

Hàng năm, Mặt trận thành phố phối hợp Liên hiệp và Mặt trận các quận tổ chức gặp gỡ, giao lưu với khoảng 100 sinh viên Lào tham gia Chương trình ở nhà dân (homestay) dành cho sinh viên Lào đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn thành phố. Theo Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Nguyễn Ngọc Bình, chương trình này bắt đầu từ năm 2011 với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên Lào nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt và tìm hiểu văn hóa Việt Nam, hòa nhập cuộc sống cộng đồng địa phương. Đây chính là nhân tố ươm mầm hữu nghị giữa hai nước, là chiến lược lâu dài để duy trì và phát triển quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đặc biệt, năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ký kết bản ghi nhớ với Ủy ban Thành phố Lào xây dựng đất nước tình Salavane. Bên cạnh đó, đồng tiếp các đoàn cán bộ cấp cao Hiệp hội nhân dân Singapore đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng; đoàn đại biểu Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc); tham gia 2 đoàn lãnh đạo thành phố công tác tại các tỉnh của Trung Quốc. Qua đó, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Đà Nẵng với các nước; mở rộng và củng cố các mối quan hệ hữu nghị với các nước, các tổ chức quốc tế theo tinh thần Việt Nam sẵn

quy chế góp phần nâng cao công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Đây được xem là nguồn lực to lớn đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước, thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu Trần Thị Thủy Hà cho biết, để tăng cường hơn nữa sự gắn bó của người Việt Nam ở nước ngoài với với thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thành lập Ban liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài. Bước đầu, đã phát huy vai trò là cầu nối trong kết nối thông tin, động viên kiều bào nâng cao ý thức tự hào dân tộc, hướng về quê hương, đất nước. Vào dịp Tết Nguyên đán, Quận ủy Hải Châu tổ chức gặp gỡ 150 kiều bào về thăm quê hương; qua đó, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của kiều bào. Đồng thời, cung cấp thông tin của thành phố và quận, nhất là thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tình hình biển, đảo Việt Nam. Cùng với đó vận động kiều bào hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận các cấp thành phố làm sâu sắc hơn các mối quan hệ đối ngoại của thành phố; quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của Đà Nẵng trong mắt bạn bè quốc tế; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài, vận trợ phi chính phủ nước ngoài và du khách đến với thành phố.

THANH PHƯƠNG

Tin hoạt động

- Trong tháng 9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ thành phố Đà Nẵng phát động Thu kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố... hưởng ứng đợt vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tính đến 15 giờ 30 ngày 15-9-2024, tổng số tiền ủng hộ là 5.353.431.358 đồng, trong đó tiền mặt là 724.746.000 đồng và chuyển khoản qua Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh thành phố Đà Nẵng là 4.628.685.358 đồng.
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029; tổ chức chương trình trao học bổng cho 67 sinh viên con hộ nghèo vượt khó, học giỏi năm 2024, mỗi suất trị giá 5.000.000 đồng, tổng giá trị chương trình 335.000.000 đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố; tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường và thực hiện mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong chức sắc, chức việc, tín đồ thuộc Hội thánh Truyền giáo Cao đài trên địa bàn thành phố; phối hợp tổ chức thành công Đại hội Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029.
- Mặt trận phường Hòa Khê (quận Thanh Khê)

- Mặt trận xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo trên địa bàn từ nguồn hỗ trợ của chùa Linh ứng với tổng số tiền 65 triệu đồng. Cụ thể, 3 hộ nghèo có nhà ở xuống cấp được hỗ trợ sửa chữa gồm: bà Nguyễn Thị Ba, thôn Nam Yên, được hỗ trợ 30 triệu đồng; bà Trương Thị Thanh Thảo, thôn Phò Nam, được hỗ trợ 20 triệu đồng; bà Dương Thị Phương, thôn Phò Nam, được hỗ trợ 15 triệu đồng.
- Mặt trận phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) vừa tổ chức phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2024. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên, cơ quan, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường tích cực hưởng ứng và chung tay ủng hộ với số tiền 240.970.000 đồng. Dịp này, Mặt trận phường trao hỗ trợ sửa chữa nhà cho 9 hộ nghèo trên địa bàn phường với số tiền 171.000.000 đồng.
- Mặt trận phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) sơ kết mô hình dân vận khéo “20 ngàn - vạn yêu thương”. Qua một năm triển khai thực hiện, mô hình nhận được sự tham gia tích cực của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp

- nhân dân ở 20/20 khu dân cư. Kết quả từ tháng 8-2023 đến tháng 5-2024, vận động tổng số tiền là 249.680.000 đồng. Qua đó, Mặt trận phường triển khai trao hỗ trợ hơn 400 suất quà cho các em học sinh vượt khó với số tiền 120.410.000 đồng.
- Mặt trận huyện Hòa Vang tổ chức chương trình Liên hoan văn nghệ các tôn giáo, tín ngưỡng huyện Hòa Vang lần thứ 1 năm 2024, nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham gia có 14 đơn vị với 15 tiết mục. Tại chương trình, đại diện 20 cơ sở thuộc 4 tổ chức tôn giáo trao ban ghi nhớ đồng hành cùng chính quyền huyện trong việc chung sức, đồng lòng quyết tâm vì mục tiêu xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị sinh thái giàu bản sắc.
- Mặt trận quận Sơn Trà phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường quận tổ chức hội thi tuyên truyền mô hình bảo vệ môi trường năm 2024 với chủ đề “Vì môi trường xanh”. 7 đội thuộc 7 phường của quận trải qua 3 phần thi: tìm hiểu kiến thức theo hình thức trắc nghiệm, xử lý tình huống và tiểu phẩm. Kết quả, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho phường Thọ Quang, giải nhì thuộc về phường An Hải Đông, 2 giải ba được trao cho các phường Mân Thái và Phước Mỹ. Các phường An Hải Bắc, An Hải Tây và Nại Hiên Đông nhận giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức trao giải cổ động viên thuộc về 2 phường Mân Thái và Thọ Quang.

VĂN SUM

Người cán bộ Mặt trận vì dân

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cán bộ phải “Ôc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân (68 tuổi) luôn xem đó là “kính chi nam” để hoàn thành tốt vai trò Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư Mỹ An 3, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà.

Trước đây, bà Ngân từng là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phước Mỹ. Sau khi nghỉ hưu năm 2020, bà được người dân địa phương tin nhiệm bầu làm Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư Mỹ An 3. Với những hành động thiết thực và trách nhiệm, bà luôn gương mẫu, tận tụy trong công tác Mặt trận, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Bà tích cực tuyên truyền, phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội vận động người dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhờ đó, hàng năm 100% hộ gia đình trong khu dân cư đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, qua bình xét, hơn 90% đạt danh hiệu. Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn luôn được bà Ngân lan tỏa trong nhân dân. Mô hình “Thu gom rác thải tái chế” được bà xây dựng và duy trì phát huy hiệu quả. Nguồn quỹ từ chương trình tái chế được trích thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cho khu dân cư dịp lễ, Tết và đồng hành học sinh vượt khó học giỏi. Nhiều năm liền, bà cùng các thành viên ban công tác Mặt trận vận động Quỹ “Vì người nghèo” luôn vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc



Bà Nguyễn Thị Kim Ngân (thứ 5, bên phải sang) trao quà cho học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: P.V

biệt, trong tháng cao điểm “Vì người nghèo”, bà cùng đoàn thể chính trị - xã hội khu dân cư vận động các nhà hảo

tâm tặng hàng trăm phần quà cho hộ nghèo; duy trì đỡ đầu hàng tháng cho 3 em nhỏ bị bại liệt tại khu dân cư, hỗ

trợ mỗi hộ 10kg gạo/tháng. Mới đây, nhân dịp lễ Vu lan báo hiếu (rằm tháng tư âm lịch), bà vận động 90 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 36 triệu đồng.

Đối với những hoàn cảnh đau ốm, bệnh tật, bà Ngân kêu gọi mọi người chung tay ủng hộ. Không may phát hiện bị bệnh hiểm nghèo, ông Văn Quốc Tuấn là hộ nghèo của địa phương phải xoay sở để có tiền thuốc điều trị. Biết được hoàn cảnh gia đình, bà nhiều lần vận động người dân ủng hộ, giúp đỡ ông Tuấn vượt qua khó khăn, kiên cường chống chọi với bệnh tật. “Tôi rất xúc động trước tấm lòng của chị Ngân và người dân khu dân cư Mỹ An 3. Sự sẻ chia của mọi người là liều thuốc tốt nhất để tôi tiếp tục chống chọi với bệnh tật”, ông Tuấn chia sẻ.

Bà Ngân luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến người dân qua các buổi họp và đối thoại, thực hiện tốt công tác hòa

giải. Với vai trò Tổ trưởng tổ hòa giải, bà giải quyết kịp thời nhiều mâu thuẫn trong khu dân cư, góp phần tăng cường sự đoàn kết và giữ gìn an ninh trật tự. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và công tác phòng cháy, chữa cháy luôn được duy trì, giúp khu dân cư không có tệ nạn xã hội và tội phạm.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Mỹ Nguyễn Thành Công chia sẻ, với kinh nghiệm tích lũy nhiều năm công tác tại vị trí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, khi trở về khu dân cư, bà Ngân rất năng nổ, sáng tạo, tạo dựng được mối quan hệ mật thiết với người dân, xây dựng tinh thần đoàn kết. Đặc biệt trong công tác an sinh xã hội, bà luôn quan tâm đến người dân yếu thế, hộ nghèo, hộ khó khăn. Những việc làm của bà rất đáng trân trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

XUÂN HẬU

